



RTAF



พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน  
 ในพิธีปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๓  
 โดยมี นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ  
 เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

## “กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ [www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx](http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx)



### โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพในภาวะวิกฤติ (Combat Camera)



พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมอชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพในภาวะวิกฤติ (Combat Camera) เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสักกเทวราช กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

### ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่



พลอากาศตรี อาทิตย์ อุวีเชียร ผู้อำนวยการสำนักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคง สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพอากาศ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ ในโอกาสเดินทางประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่

พร้อมกับ ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ โดยมี พันเอก (พิเศษ) ชินทัต หมวกละมัย รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ ฝ่ายทหาร ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปภารกิจและปัญหาด้านความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมไชยบุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดแพร่

### ตรวจเยี่ยมสายวิทยการสารบรรณ ณ กองบิน ๔



พลอากาศตรี อติชาติ ศิลานันท์ เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยการสารบรรณ ณ กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพล ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

### กิจกรรม "Big Cleaning Day" วิทยาลัยการทัพอากาศ

พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" เพื่อทำความสะอาด และลดปริมาณฝุ่นในหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ



### การอบรมเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยใช้รูปแบบชีวะจิตตะสังคมบำบัด



พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศ และปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยใช้รูปแบบชีวะจิตตะสังคมบำบัด ( Bio-Psychosocial Model ) กับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

### ร่วมสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและตรวจสารเสพติด



พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ ร่วมสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและตรวจสารเสพติด เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

### ตรวจเยี่ยมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ณ กองบิน ๗



นาวาอากาศเอกหญิง เพชรชมพู เล่ห์มิ่งคล รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ยมและชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ณ กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิชญ์ มหาจันทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

### ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) ดับเพลิงบ่อขยะเทศบาลตำบลวัฒนานคร



นาวาอากาศเอก สุวิทย์ กุลสวัสดิ์ ผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจำฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) พร้อมกับทหารกองประจำการ เข้าช่วยเหลือทำการดับเพลิงในพื้นที่บ่อขยะเทศบาลตำบลวัฒนานคร ซึ่งไฟได้ลุกไหม้เศษขยะเกิดควันไฟ และละอองฟุ้งขึ้นไปในอากาศโดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๗ ไร่ ของตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๑๗ อัตรา เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโท/ตรี) ๑๗ อัตรา และนายทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิ ปวส./ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย) ๔๐๐ อัตรา  
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตช่องทางเดียวเท่านั้น ที่เว็บไซต์ [job.rtaf.mi.th](http://job.rtaf.mi.th) ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

## โควตาที่นั่งศึกษาชั้น ม.๑ บุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

เพื่อให้การรับฝากบุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ ที่จะขอรับโควตาที่นั่งศึกษาชั้น ม.๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์ดำเนินการ ดังนี้

๑. กรอกข้อมูลตามใบแบบแจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.๑ โดยนำเรียนผู้บังคับบัญชา และขอให้กำลังพลของหน่วยตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมข้อมูลส่งให้ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ขอให้แนบเอกสารซึ่งแสดงสิทธิการรับสมัคร ดังนี้

๑.๑ สำเนาทะเบียนบ้านบุตร และสำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้าน ที่มีสิทธิอยู่อาศัยอย่างน้อย ๒ ปี รวมทั้งพื้นที่นั้น ๆ ต้องอยู่ในพื้นที่บริการของโรงเรียนที่จะสมัคร (ขอให้ตรวจสอบพื้นที่บริการจากโรงเรียนโดยตรง) พร้อมแนบบัตรรับรองผลการเรียนระดับประถมศึกษาหรือระเบียบแสดงผลการเรียนระดับประถมศึกษา

๑.๒ กรณีข้าราชการที่มีคำสั่งกองทัพอากาศให้ย้ายเข้าบ้านพักอาศัยของทางราชการหรือย้ายเข้ารับราชการ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ไม่ถึง ๒ ปี ขอให้แนบคำสั่งดังกล่าวด้วย

๒. ผู้ปกครองของบุตรกำลังพลกองทัพอากาศ เข้ารับฟังคำชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับโควตานั่งศึกษาชั้น ม.๑ ในวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ไม่ต้องนำบุตรไป)

๓. หน่วยที่ไม่ส่งเอกสารและผู้ปกครอง ไม่ไปประชุมในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ถือว่าสละสิทธิ์การขอรับโควตา ที่นั่งชั้น ม.๑

๔. การสมัครสอบและการไปสอบ ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่โรงเรียนนั้น ๆ กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นาวาอากาศโท สมภพ เทียนบุญ โทร ๐ ๒๕๓๔ ๓๓๗๗ และ ๐๙ ๗๑๐๕ ๓๖๓๓ แบบฟอร์มการสมัครที่ <http://educate.rtaf.mi.th/images/pdf/2562-01-14-03.PDF>

### กองเวชศาสตร์ป้องกัน จดตรวจร่างกาย

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ แจ้งกำหนดภารกิจตรวจร่างกายให้กับบุคคลพลเรือน จึงขอแจ้งการตรวจภารกิจอื่น ๆ ในช่วงวันและเวลา ดังต่อไปนี้

ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ (ตรวจบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ)

ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ [ตรวจบรรจุกำลังพลพิเศษ (สำรองของปี ๖๑)]

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ (ตรวจบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ)

ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ (ตรวจบุคคลบรรจุกำลังพิเศษ ปี ๖๒)

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๖๐๐ ห้องประเมินผล (ในวันและเวลาราชการ)

### ข่าวบริการ

- ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ และครอบครัวทหารอากาศ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สระว่ายน้ำกองทัพอากาศโรจนนิล และเพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาว่ายน้ำรุ่นใหม่ของกองทัพอากาศ เข้าแข่งขันในระดับเหล่าทัพ ระดับประเทศ และระดับชาติในอนาคต ผู้สนใจสอบถามได้ที่ แผนกกีฬาว่ายน้ำกองทัพอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๘๓๘๐

- วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สมัครได้ที่ <http://www.nc.rtaf.mi.th> หรือ <https://nc-rtaf.thaijobjob.com/>

- กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ฉะอ้อน สหพันธ์ไพฑูริย์ เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘๓๐ ณ ศาลา ๗ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑